

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต้อนรับวันเด็กปี 63 จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” จุดประกายเยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล พร้อมปลูกฝังให้รู้จัก “บีซีจี” โมเดลเศรษฐกิจใหม่ คาดผู้เข้าชมงานตลอด 3 วันกว่า 3 หมื่นคน

นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อย่างสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว: Little Scientist Goes Green” สอดคล้องกับภารกิจหลักของ อว. ทางด้านเศรษฐกิจใหม่บีซีจี

นอกจากจะสอดรับกับนโยบายบีซีจีที่เน้นเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนั้น ยังสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อว.จัดถนนสายวิทย์วันเด็กเน้นกิจกรรมปลูกฝัง 'บีซีจี'



ทางกระทรวงฯ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี เพื่อต้องการให้เด็กไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปมเพาะไอเดีย และแนวความคิด เพื่อก้าวสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

“การจัดงานในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่งานนิทรรศการ แต่จะเป็นในรูปแบบของการให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงและเห็นเป็นรูปธรรม โดยจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโมเดลบีซีจี

โดยเฉพาะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดงานในครั้งนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโมเดลนี้มาใช้เพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต” นายแพทย์สรนิต กล่าว

ด้าน ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในงานจะประกอบด้วย การทดลองทางวิทยาศาสตร์กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 ฐานกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลอง

จริง ผูกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ เช่น กิจกรรมไค้ดตั้งแบบ Unplugged ผีกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภายใต้เงื่อนไข และเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจบีซีจี, การเรียนรู้สมุนไพรมีกลิ่นหอมใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า, การพันท์ถุงผ้า รวบรวมลดโลกร้อนจากวัสดุธรรมชาติ, การทดลองประกอบรถจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้, กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน,

“กิจกรรมในงานมุ่งปลูกฝังเด็กๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของบีซีจี และเพื่อแสดงให้เห็นว่าบีซีจีอยู่ใกล้ตัวของพวกเขา และใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้ จะต้องปลูกฝังให้รู้จักตั้งแต่เด็ก เพื่อในอนาคตจะส่งผลให้รู้สึกถึงที่มาที่ไป และการดำเนินชีวิตตามฐานเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ 9-11 ม.ค.นี้ บริเวณกระทรวง อว. ถ.โยธี ถ.พระราม 6 รวมถึงบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังจัดอีก 2 พื้นที่ ได้แก่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 11 ม.ค. โดยเปิดให้เข้าชมฟรี 4 พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า รวมทั้ง “The Mall Kids Funtasia” เดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.นี้